

# Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống

Hiến máu nhân đạo là một trong những nghĩa cử cao đẹp của con người với con người là truyền thống “*tương thân, tương ái*” của dân tộc ta. Nhờ những nghĩa cử này, đã có nhiều người được cứu sống kịp thời.



Hình ảnh Cô giáo Trần Thị Tâm



Hình ảnh cô giáo Trần Thị Tuyết



Hình ảnh hạnh phúc của Cô giáo Trần Thị Ngân

Hiến máu là hành động tự nguyện của mỗi người khi cho đi những giọt máu hồng trong cơ thể mình để giúp bao người đang cần đến máu. Khi trao đi một phần nhỏ lượng máu của mình là ta đã thắp lên một ngọn lửa, đem lại hy vọng sống cho các bệnh nhân đang cần máu gấp. Hiến máu nhân đạo là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện tình yêu thương con người và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Đồng thời, đó cũng là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, mang đậm tính nhân văn, thể hiện đạo lý "thương người như thể thương thân" của dân tộc ta. Chỉ một hành động nhỏ, nhưng

ý nghĩa lớn lao từ một người hiến tặng máu, những người cần máu sẽ có thêm một cơ hội được cứu sống.

Hiến máu cứu người không phải là một hành động xa lạ đối với mỗi người, bởi đã có rất nhiều các chiến dịch hiến máu tình nguyện được tổ chức thường niên nhằm kêu gọi người

dân tham gia hiến máu. Mỗi giọt máu tình nguyện không chỉ đơn thuần là liều thuốc cứu người mà còn là tấm lòng yêu thương, chia sẻ bất hạnh và tiếp thêm sự sống cho người bệnh. Hiến máu nhân đạo rất cần sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp và trao hy vọng sự sống cho những người bệnh. Đó chính là hành trình mang theo tình yêu thương của con người, góp phần làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa hơn.



*Hình ảnh cô giáo Đặng Thị Bích Nga*



*Hình ảnh thầy giáo Nguyễn Đình Thư*

Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện năm 2024 của huyện Đăk Song, sáng thứ năm ngày 26/12/2024, các đồng chí giáo viên, công nhân viên trường THCS Lê Quý Đôn, cùng với các đồng chí tình nguyện viên trên địa bàn huyện đã có mặt để được tư vấn, kiểm tra sức khỏe và làm các thủ tục tham gia hiến máu tình nguyện. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc hiến máu nhân đạo, từ nhiều năm nay, Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên nhà trường đã tuyên truyền, khuyến khích các cán bộ, giáo viên, nhân viên tình nguyện đã khơi dậy lối sống yêu thương, bao dung nhân ái chia sẻ những giọt máu hồng quý giá.